

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 108/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 01/11/2011 đến ngày 02/11/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kiểm tra, khảo sát thực tế tại các huyện, thị: Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ và chủ trì Hội nghị về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn. Cùng dự họp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Công thương, UBND các huyện, thị: Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kết luận:

Trong thời gian qua, tuy có nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng tích cực giải quyết công việc của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được triển khai đồng bộ, theo báo cáo của UBND các huyện, thị, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần chân móng cột đã hoàn thành, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang hướng tuyến đang được triển khai tích cực, tiến độ xây dựng các khu tái định cư tập trung đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao mặt bằng xây dựng cho các hộ dân. Tuy nhiên còn một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do liên quan đến thắc mắc của một số hộ dân về đơn giá bồi thường, kiểm đếm thiếu, chi trả tiền chưa kịp thời, việc thi công xây dựng các khu tái định cư chậm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án. Các vướng mắc nêu trên đều xảy ra ở hầu hết các huyện, thị có đường dây 500kV đi qua. Cụ thể như sau: huyện Tam Nông chưa hoàn thành khu tái định cư; thị xã Phú Thọ còn 01 hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn 1,2km chưa kéo dây, khu tái định cư chưa xây dựng xong; huyện Phù Ninh còn 02 hộ phát sinh tái định cư, 09 hộ chưa nhận tiền bồi thường, đơn vị thi công chưa kéo dây, chưa hoàn thành khu tái định cư.

Nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa qua đoạn địa bàn tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu của Ban quản lý Nhà nước dự án thủy điện Sơn La trong thời gian tới, yêu cầu UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm:

- Thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định đối với các hộ còn vướng mắc trước ngày 15/11/2011, để đơn vị thi công kéo dây.

- Đôn đốc các nhà thầu xây lắp khẩn trương thi công hoàn thành các khu tái định cư tập trung để bàn giao cho các hộ dân trước ngày 15/11/2011, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán theo quy định.

- Kiểm tra có phương án tạm cư cho các hộ dân. Trước 5 ngày theo thông báo đóng điện đường dây yêu cầu tất cả các hộ dân di dời ra khỏi hành lang đường dây để đảm bảo an toàn.

2. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc có trách nhiệm:

- Thông báo lịch đóng điện đường dây trước 10 ngày để UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Có kế hoạch và thực hiện chi trả ngay tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân và thanh toán ngay kinh phí xây dựng các khu tái định cư tập trung.

Thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Trung Kiên (Đã ký)